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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกานายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ เปิดประชุมและให้สมาชิก ฯ ปรึกษาหารือเรื่อง ปัญหาในพื้นที่
ท่ีสมาชิก ฯ ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนในพื้นที่และปัญหานโยบายของรัฐบาล
กับการบริหารราชการแผ่นดินในแนวทางแก้ไขประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถามสด ๓ เรื่องดังนี้ 

๑. กระทู้ถามสดเรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ
นานาชาติภูเก็ต ถามโดยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต ถามคําถามแรกเกี่ยวกบัการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรของคณะรัฐมนตรี ๗ ครั้งที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติงบประมาณ
ไปเท่าไหร่ อย่างไร 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรวจราชการส่วนภูมิภาคในฝั่งอันดามันตอบกระทู้ว่าขั้นตอนการ
พิจารณางบประมาณทุกครั้งในการที่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมสัญจรแต่ละ
จังหวัดจะมีการจัดงบประมาณให้ไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาทตามหลักการแต่ถ้า
รายละเอียดโครงการบางจังหวัดอาจจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่าวงเงินที่จัดให้ก็จะได้นํา
งบประมาณประจําปีท่ีบรรจุในแผนงบประมาณนําไปเสริมในส่วนนี้ด้วย และขอ
เรียนว่า การเดินทางไปประชุมครม.สัญจรทุกครั้งจะมีการเตรียมการประชุมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบังานในพื้นที่ทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปดูแลในพื้นที่และ
อนุมัติงบประมาณดูแลพื้นที่ต่อไป และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้รัฐมนตรี
แต่ละกระทรวงดูแลแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่องภายหลังครม.
สัญจรไปด้วย สําหรับงบประมาณเม็ดเงินทั้งหมดเท่าไหร่ในการไปประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร ๗ ครั้งที่ผ่านมานั้นส่วนนี้เป็นการถามกระทู้ถามสดก็เลย
เตรียมข้อมูลไม่ทันแต่จะส่งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
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นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ถามต่อว่า ครม.สัญจรได้เห็นชอบงบประมาณ ๙ 
แสนล้านบาทโดยประมาณกับการเดินทางไป ๗ ครั้ง ก็อยากจะทราบว่าการ
จัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะการประชุมสัญจรไปที่เกาะสมุย
ล่าสุดท่ีผ่านมาก็ได้อนุมัติงบประมาณกว่า ๔ หมื่นล้านแต่ได้ปฏิบัติจริงแล้วไม่
เท่าไหร่ซึ่งมองดูเหมือนไปสร้างภาพเป็นพรีเซนเตอร์สวยงามมากกว่า นอกจากนี้
สําหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่ีสร้างรายได้การท่องเที่ยวได้มากของประเทศ 
ในส่วนการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตก็น่าจะมี
ความจําเป็นมากซึ่งชาวบ้านมองว่าถูกปล้นโครงการเนื่องจากครม.มีมติยกเลิก
การก่อสร้างตรงนี้อยากทราบว่าเนื่องจากเหตุผลใด 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบว่า
งบประมาณในการจัดสรรครม.สัญจรเราอนุมัติทุกครั้งและครั้งละ ๑๐๐ ล้านบาท
ตามท่ีได้แจ้งให้ทราบแล้ว และนอกจากนี้ก็ได้บรรจุโครงการต่าง ๆของจังหวัดท่ี
จะพัฒนาไว้ในงบประมาณลงทุนประจําปีอีกด้วยขอย้ําอีกครั้ง ส่วนโครงการศูนย์
ประชุม ฯท่ีถามนั้นก็ขอเรียนว่า โครงการนี้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ท่ี
ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแต่กระทรวงการคลัง
รับมาดําเนินการในวงเงิน ๒,๖๐๐ ล้านบาท หลังจากนั้นในวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๓ ก็ได้มีการให้ขยายโครงการดําเนินการไปจนถึงปี ๒๕๕๕ และให้
ดําเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ ซึง่โครงการได้ถูกส่งให้ตรวจสอบผลกระทบการ
ก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยผลการศึกษา
ปรากฏว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้าง เนื่องด้วยเหตุผล
จากการที่หาดไม้ขาวซึ่งเป็นพื้นที่กอ่สร้างนั้นส่วนนี้เป็นพืน้ที่วางไข่ของเต่าทะเลที่
สําคัญ กอรปกับสภาพป่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของ
ภูเก็ต นอกจากนี้ความเป็นพื้นที่ลาดชันก็ไม่สมควรที่จะก่อสร้างได้อีกประการ
หนึ่ง ซึ่งข้อมูลท้ังหมดนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงของรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ท้ังสิ้น
และรัฐบาลนี้ก็ได้นํามาทบทวนอีกครั้ง 
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กล่าวต่อว่าสิ่งที่ทําให้การก่อสร้างล่าช้าท่ีรัฐมนตรีได้
บอกนั้นสิ่งแวดล้อมถูกต้อง แต่ปัญหาคือรัฐบาลไม่ยอมขยายเวลาในการต่อยอด 
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ยืนยันโครงการให้มีการก่อสร้างได้ในรัฐบาลนี้เนื่องจากทราบว่ามีการศึกษาอีก
ครั้งแล้วถึงผลกระทบการก่อสร้างซึ่งในการดูพื้นที่ก็มีการอนุมัติ อี ไอ เอ 
(การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ให้ก่อสร้างได้ส่วนนี้เพื่อที่จะรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนตรงนี้ด้วย อยากทราบว่าทําไมรัฐบาลชุดนี้ถึงไม่อนุมัติให้
ขยายโครงการให้ก่อสร้างได้พร้อมกล่าวระบุด้วยว่า การยกเลิกการก่อสร้างใน
ท่ีสุดจะกระทบกับเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลเอง 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบเพิ่มเติม
ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ท่ีเป็นรัฐบาลใน
ครั้งนั้นซึ่งได้กําหนดว่าจะต้องลงนามก่อสร้างภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แต่เนื่องจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังอนุมัติ
ให้ก่อสร้างไม่ได้ด้วยเหตุผลท่ีได้บอกไปแล้วในเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามรัฐบาล
ก็จะพยายามหาแนวทางอื่นพัฒนาแทนการก่อสร้างศูนย์ประชุม ฯต่อไป 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ขอกล่าวเสริมใน
กระทู้นี้ในฐานะถูกพาดพิงเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า เป็นเรื่อง
ธรรมดาของการดําเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีย่อมมีปัญหา แม้แต่ศูนย์ประชุมท่ี
จังหวัดเชียงใหม่มีการรายงานหลายปัญหาเข้ามา แต่เมื่อตนเองเป็น
นายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็ไม่ได้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์
ของชาติ ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นเหตุผลท่ีไม่เหมาะสม หากจะอ้างว่าการยกเลิกสร้าง
ศูนย์ประชุมท่ีจังหวัดภูเก็ตเป็นเพราะการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมไม่สามารถทําให้
เสร็จได้ในรัฐบาลของตัวเอง 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลดูจาก
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการว่ายังทําไม่ได้เราก็เลยยังทําไม่ได้ อย่างไรก็
ตามรัฐบาลก็จะพยายามดูแลทุกพื้นที่ของประเทศโดยจะให้ความสําคัญอย่าง
ท่ัวถึงกัน           
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่องปัญหาภัยแล้ง ถามโดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ว่า เนื่องจากภัยแล้งปีนี้เกิดขึ้นเร็ว
มาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาควรต้องบูรณาการหลายหน่วยงาน ในส่วนนีท่ี้มี
ผลกระทบต่อประชาชนมาก ซึ่งภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ ๔๕ ปีท่ีผา่นมา หลาย 
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พื้นที่น้ําน้อยจากเขื่อนที่จะช่วยเกษตรกรและไร่นาเสียหายเป็นหมื่นไร่ อยาก
ทราบว่ารัฐบาลได้ตรวจสอบความเดือดร้อนเกษตรกรมากน้อยแค่ไหน และมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตอบว่า ตามที่สื่อบอกว่าผมบอกว่าปีนี้แล้งปกติผมยืนยันว่าไม่เคย
พูด สําหรับเรื่องน้ํานั้นทางภาคเหนือ ภาคกลางขณะนี้ถือว่าปกติ น้ําภาคใต้ถือ
ว่ามากกว่าปกติ ภาคอีสานก็มีปริมาณน้ําไม่ปกติ ทางคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําหรือกบอ. เองก็ไม่เคยไปทําอะไรกับเขื่อนทางภาคอีสานรัฐบาลไม่
เคยไปพร่องน้ําใด ๆ ทั้งสิ้นน้ํามีมากหรือน้อยเป็นไปโดยธรรมชาติทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตามได้มีการประชุมกันด้วยยุทธศาสตร์ ๓ ข้อ น้ําฟ้า น้ําใต้ดิน น้ําผิว
ดิน ให้มีการกระจายน้ําอย่างสม่ําเสมอทั่วหน้า โดยนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
ต้องมาก่อน ตามระบบนิเวศ ด้านกลยุทธ์ จะมีการทําฝนหลวงนานเท่าที่จะทํา
ได้ถ้าสภาพอากาศอํานวย ต่อไปจะปล่อยน้ําเข้าทุ่งไม่ให้ปล่อยน้ําลงลําน้ํา
ยกเว้นปล่อยน้ําเพื่อระบบนิเวศ และสุดท้ายปิดเขื่อนปากมูลเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต
คนอีสานให้ได้ทําให้เก็บน้ําได้เพิ่มวันละ ๑๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้แมน่้ํา
มูลจะมีน้ําใช้ปกติ เรื่องน้ําบาดาลจะขุดประมาณ ๒,๐๐๐ บ่อ และจะมีระบบ
ผันน้ําจากแม่น้ําน่านกลับมายม และผันน้ําจากแม่น้ําแม่กลองเข้าเจ้าพระยา
ให้มากและจะทําโครงการระบบสูบน้ําประมาณ ๑๕๐ จุดทั่วประเทศ ก็หวังว่า
จะมีพื้นที่ชลประทานเสียหายประมาณ ๒๐ – ๓๐ % เท่านั้น เรื่องความ
เสียหายรัฐบาลสํารวจเรียบร้อยแล้วและจะพยายามชว่ยเหลือเกษตรกรให้
ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด ทั้งนี้จะช่วยเหลือเกษตรตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงมหาดไทย ส่วนเอาอยู่หรือไม่ ตนไม่ทราบ แต่
จะทําให้ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด 
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ถามต่อว่า ตอนนี้เขื่อนต่าง ๆทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือน้ําก็เกือบจะแห้งหมดแล้ว รัฐบาลจะมีวิธีเก็บน้ําโดยเฉพาะ
นอกเขตชลประทานเพื่อให้มีใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอในหน้าแล้งนี้อย่างไร  
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตอบว่าโครงการน้ําจากฟ้านั้นพยายามที่จะทําอยู่ในสภาวะอากาศที่
เหมาะสมตลอดเวลาและถึงแม้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําหรือ กบอ. จะอยู่ 
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ในกรุงเทพก็สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่ท่ีได้รับความเดือดร้อนได้โดยการ
ส่งเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางลงไปและรายงานส่วนกลางรับทราบเพื่อปฏิบติัการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสะดวก และรวดเร็วได้ นอกจากนี้รัฐบาลก็มีโครงการผันน้ํา การ 
ขยายเขตชลประทาน ในงบประมาณส่วนหนึ่งของสามแสนห้าหมื่นล้านบาท
ตามท่ีได้สอบถามด้วย สําหรับการปิดเขื่อนปากมูลนั้นขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า
ทําให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่เหนือน้ําขึ้นไปเป็นอย่างมาก โดยสรุปแล้วปัญหาภัย
แล้งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นเป็นเรื่องจริงแต่รัฐบาลจะดูแลปัญหาให้ดีท่ีสุด
และพร้อมขอความร่วมมือและให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดด้วย 
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ถามต่อว่า มาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ภัยแล้งจะทําอย่างไร 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะช่วยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ปกติท่ีกระทรวงเกษตรและ
กระทรวงมหาดไทยมี 
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ตอบเสริมว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลภัยแล้งแลว้ภาคอีสาน ๕ จังหวัด 
ภาคใต้ ๒ จังหวัดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ลงไป
ภาคใต้ไปดูเพื่อแก้ปัญหาแล้ว และต้องยอมรับว่าภาคใต้แล้งมากในปีนี้ในรอบ 
๓๐ ปีท่ีผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็มีฝนแล้ว สําหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคมท่ีผ่านมา กระทรวง ฯก็ได้มีการนํา
รถคาราวานขุดบ่อบาดาลลงไปในพื้นที่แล้วสําหรับประชาชนที่อยู่ห่างไกลแหล่ง
น้ําและระบบชลประทานในความช่วยเหลือ และได้ทําการสํารวจน้ําใต้ดินทั่ว
ประเทศโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลของกระทรวงควบคู่ไปด้วย เพื่อเตรียมรับ
ปัญหาภัยแล้งอย่างถาวรในอนาคตโดยเพื่อให้ประชาชนแต่ละพื้นที่มีน้ําในการ
อุปโภค บรโิภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางสัญจรและการขนส่ง
ถามโดยครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัด
สุรนิทร์ ว่านโยบายการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางการสัญจรและการขนส่ง  
สาย ๒๒๖ เริ่มจากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี และสาย 
๒๔ นั้นรัฐบาลมีแนวทางอย่างไร 
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นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบว่า นโยบาย
หลักของกระทรวงคมนาคมขณะนี้ท่ีสําคัญเรื่องหนึ่งคือการขยายเส้นทาง ๔ ช่อง
จราจรทั่วประเทศให้ได้มากท่ีสุด สําหรับเส้นทางสายที่ ๒๔ ตามท่ีถามนั้นจะ 
ประมูลได้ในปี ๒๕๕๖ และจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ ในระยะทาง ๖๖.๗ 
กิโลเมตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในการคมนาคม
และอุตสาหกรรมเกษตรในการขนส่ง สําหรับเส้นทางสาย ๒๒๖ นั้น เส้นทางนี้จะ
ทยอยทําไปเรื่อย ๆ จนเสร็จสิ้นในการขยายให้เป็น ๔ ชอ่งจราจร 
ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ถามเรื่องอีสานใต้มีอารยธรรมยาวนานน่าสนใจ อยากมี
โครงการรถไฟฟ้าของอีสานใต้บ้างและอยากมีสนามบินที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อจะ
ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการคมนาคม ขนส่งได้ดีนั้นจะสามารถทําได้หรือไม่
อย่างไร 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบเรื่องรถไฟ
ว่า อนาคตจะมีการศึกษาให้สามารถทําได้หรือแม้กระทั่งสนามบินก็จะได้ดูความ
เหมาะสมต่อไป 
กระทู้ทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่องเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชาติ มีความ
ลดน้อยถอยลง ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ มีการส่งเสริมวัฒนธรรม วัตถุไปทางท่ี
ไม่ถูกไม่ต้อง ถามโดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทยว่า รัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอบว่า จริง ๆ
แล้วผู้นําทางการเมืองควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนก่อน วันนี้รัฐบาล
พยายามดูแลและรณรงค์วัฒนธรรมต่าง ๆอยู่ ซึ่งจริงๆแล้วก็ได้เคยวางโครงการ
มรดกทางวัฒนธรรมไว้แล้วท่ีเป็นสว่นของวิถีของคนในชาติ เช่นฝั่งอันดามัน เราก็
มีโครงการอนุรักษ์ ๑๐๐ ปีอันดามันว่ามีการทําเป็นอย่างไร มีวิธีการดึงรากของ
สถาปัตยกรรมในอดีต ดึงความดีงามของวัฒนธรรมมาใช้ แต่อย่างไรก็ตามค่านิยม
เบี่ยงเบนพฤติกรรมเด็กก็น่าเป็นหว่ง โดยรัฐบาลเองก็มีโครงการสื่อสร้างสรรค์
สังคมเยาวชนคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ก็พยายาม ท่ีจะรื้อฟื้นด้าน
สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์เครื่องแต่งกายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหลายอย่างให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
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นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ กล่าวว่าจริง ๆ แล้วโครงการต่าง ๆมีอยู่ก็จริงแต่ในทาง
สัมผัสสังคมในทางปฏิบติัได้รับรู้รับทราบได้น้อยมาก เช่นอยากดูดนตรีไทยต้องไป
งานศพ อยากดูตลกต้องไปงานบวช ก็อยากจะให้รัฐบาลรณรงค์ ปลูกจิตสํานึก
ความเป็นไทยอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ให้มากขึ้น ซึ่งอยากถามว่าสื่อที่มีอยู่ของ 
รัฐได้มีการรณรงค์ความเป็นไทยของการส่งเสริมเอกลักษณ์ ท้ังวัตถุและประเพณี
อย่างไร หรือไม่ 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เรียนว่า สื่อ
ต่าง ๆเช่นไทย พี บี เอสหรือสื่อของรัฐอื่นก็จะพยายามเพิ่มพื้นที่สื่อให้มีเนื้อหา
ความเป็นเอกลักษณ์ไทยให้มากขึ้น และเพิ่มการจัดการประกวดวฒันธรรมไทย มี
การจัดส่งเสริมวัฒนธรรมไทยไนท์ ไทยเดย์ ไทยวีคในต่างประเทศมากขึ้นเป็น
ระยะ นอกเหนือจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มีโครงการจํานวนมากในการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุง
ถนนสาย๔๐๓๕ ของกรมทางหลวงซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสุราษฎร์
ธานีและจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความสะดวก
กับการคมนาคมขนส่ง และเดินทางในพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันถนนเส้นนี้กลับมี
สภาพคับแคบ ไม่มีไหล่ทางทําให้ไม่ได้รับความสะดวก อันตรายและเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ถามโดยนายสินิตย์ เลิศไกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า กระทรวงจะมีงบประมาณดูแลหรือไม่
อย่างไร 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เส้นทางดังกล่าว
ท่ีได้ถามนั้นมีระยะทางทั้งสิ้น ๔๘ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบัน เป็น ๒ เส้นทางมี
การจราจรกว่า ๕ พันคันต่อวันก็สามารถขยาย ๔ ช่องจราจรได้นั้น ขอเรียนให้
ทราบว่าการจัดสรรงบประมาณสําหรับปี ๒๕๕๖ นั้นยังไม่ได้รับงบประมาณใน
วงเงิน ๗๐๐ ล้านบาทแต่ภายในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ จะบรรจุโครงการนี้อีกครั้ง
และอาจจะมีการออกพรบ.เงินกู้เพือ่พัฒนาเครือข่ายการขยายถนนเพื่อประโยชน์
ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เร็วท่ีสุดซึ่งยินดีท่ีจะช่วยผลักดันต่อไป 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปตอบในสัปดาห์ต่อไป 
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ภายหลังการถามตอบกระทู้ถามเสร็จ ท่ีประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุมเรื่องรับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของ
หน่วยงานต่าง ๆจํานวน ๒ เรื่องคือ รายงานประจําปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
ประจําปี ๒๕๕๓ ของสภาพัฒนาการเมือง 
- รายงานผลการปฏิบติังานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย(สสท.)ประจําปี ๒๕๕๒ ประจําปี ๒๕๕๓ และประจําปี ๒๕๕๔ 
จากนั้นประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องต่าง ๆดังนี้ 
- รับทราบผลการดําเนินการตามญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร

พิจารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งให้รัฐบาลรับ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

- การรับทราบเรื่องนี้ สมาชิก ฯ ได้มีการอภิปรายให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ 
และชี้เบาะแสแนวทางเส้นทางยาเสพติดหลายคน ควบคูก่ารชี้แจงการ
ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลโดยร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง 
รองนายกรัฐมนตรี ใช้เวลาพอสมควร 

- ท่ีประชุมรับทราบ  
                                                         ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
 


